

Số: 02/ĐL-BĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2023

ĐIỀU LỆ

Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương “Cúp Becamex IDC” lần thứ XVI năm 2023.

I/ Đối tượng :

1/ *Đội bóng tham dự* : Tất cả các đội đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan ban ngành đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, các trường Đại học Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, CLB bóng đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các đội ngoài tỉnh đủ điều kiện, Ban tổ chức sẽ xem xét cho tham dự.

2/ *Vận động viên tham dự* : Tất cả mọi công dân (kể cả Việt kiều, chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt Nam). Vận động viên là người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam (không có quốc tịch Việt Nam) phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Vận động viên tham dự giải, ít nhất phải đủ 16 tuổi và chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đội trong suốt quá trình giải diễn ra.

- Vận động viên phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu của trung tâm Y tế cấp huyện, thị trở lên (khám trước đó không quá 3 tháng) hoặc bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe các VĐV tham dự của đơn vị chủ quản. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của các VĐV tham gia giải.

3/ *Vận động viên không được tham dự* : VĐV đang bị kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoặc của các địa phương; vận động viên đăng ký thi đấu (đã đăng ký danh sách thi đấu chính thức hay dự bị) giải bóng đá hạng nhất và chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2022 đến nay.

II/ Thể thức thi đấu và cách tính điểm :

1/ *Thể thức thi đấu* : Tùy theo số lượng đội đăng ký theo các khu vực. BTC sẽ bốc thăm thi đấu để tranh giải thưởng vòng loại, qua đó chọn 16 đội bóng có thành tích cao vào thi đấu vòng chung kết.

2/ *Cách tính điểm* :

Thắng :	3 điểm
Hoà :	1 điểm
Thua :	0 điểm

3/ *Phương thức xác định thứ hạng trong thi đấu vòng tròn.*

♦ Xếp hạng : Căn cứ tổng số điểm của các đội đạt được.

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm thì trước hết xét chỉ số của các trận đấu giữa các đội đó với nhau sau đó xét theo thứ tự.

- Tổng số điểm.
- Hiệu số bàn thắng/bàn thua.
- Tổng bàn thắng

* Nếu vẫn bằng nhau thì xét các chỉ số phụ của toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự.

- Hiệu số bàn thắng/bàn thua.
- Tổng bàn thắng
- Bốc thăm

III/ Luật, thẻ phạt, trọng tài, bóng, trang phục :

1/*Luật thi đấu* : Áp dụng Luật bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Mỗi trận đấu được đăng ký 25 VĐV và được thay tối đa 6 VĐV.

2/*Thời gian trận đấu*: Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp (mỗi hiệp 40 phút) nghỉ giữa hiệp 15 phút.

3/*Thẻ phạt* : Thẻ đỏ trực tiếp nghỉ 02 trận kế tiếp. Thẻ đỏ (02 thẻ vàng) và 02 thẻ vàng ở 02 trận khác nhau nghỉ 01 trận kế tiếp.

4/*Trọng tài* : Do BTC phân công.

5/*Bóng thi đấu* : Bóng do BTC cấp.

6/*Trang phục thi đấu* : Phải mặc trang phục do Ban tổ chức cấp, số áo phải mặc cố định; giày chuyên dùng cho thi đấu bóng đá (không thi đấu giày bata), phải có bảo hộ ống quyển. Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu.

Lưu ý: 16 đội vào vòng chung kết, được quyền thay đổi, bổ sung 5 cầu thủ khác để thi đấu.

IV/ Thủ tục đăng ký :

1/ Đơn đăng ký tham dự giải (mẫu BTC)

2/ Danh sách đội (mẫu BTC) : Có đăng ký số áo (trong đó áo thủ môn là số 1 và số 25) của từng cầu thủ xác nhận của đơn vị chủ quản gồm : 01 Trưởng đoàn, 01 HLV trưởng, 2 HLV phó, 01 SSV (bác sĩ), phiên dịch (nếu có) và 25 VĐV.

3/ Danh sách hình có chữ ký của VĐV (mẫu BTC) : Dán hình, ghi rõ họ tên vận động viên (hình thẻ mới nhất, chụp trước đó không quá 3 tháng) có xác nhận của đơn vị chủ quản. Không chấp thuận việc thay đổi bổ sung cầu thủ trong quá trình thi đấu giải.

4/ Giấy khám sức khỏe hoặc bản cam kết.

V/ Khen thưởng-kỷ luật .

1/*Khen thưởng* : Trao giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng ở vòng loại; Trao cúp, cờ, tiền thưởng và các danh hiệu cá nhân (vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất giải) ở vòng chung kết.

2/*Kỷ luật* : Thẻ vàng 50.000đ; Thẻ đỏ (2 thẻ vàng) 100.000đ; Thẻ đỏ (trực tiếp) 150.000đ

Các đội bóng vi phạm điều lệ giải tùy theo mức độ vi phạm, BTC sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp đối với các cá nhân và đơn vị tham dự.

VI/ Những quy định khác của Ban tổ chức .

1/ Các đội đến trễ quá 10 phút so với thời gian qui định bị thua 0-3. Đội bóng tự ý bỏ cuộc, thi đấu thiếu tích cực, không đảm bảo hoàn thành các trận đấu theo quy định, Ban tổ chức sẽ có hình thức xử lý thích đáng đối với từng cá nhân và đội bóng (từ không cho tham dự đến cấm tham gia các giải do Liên đoàn bóng đá tỉnh tổ chức hàng năm, không cấp tiền xây dựng đội; nếu đạt thành tích, Ban tổ chức không tổ chức trao thưởng, tiền thưởng sẽ được sung vào quỹ của Liên đoàn bóng đá Bình Dương, để tổ chức các giải bóng đá khác)

2/ Đội bóng không đủ 9 cầu thủ khi bắt đầu trận đấu, BTC sẽ lập biên bản xử thua trận và không được BTC cấp tiền xây dựng đội.

3/ Trường hợp thi đấu loại trực tiếp một lần thua, nếu trong hai hiệp chính vẫn hoà thì thi đấu luân lưu 11 mét để xác định đội thắng.

4/ Khu vực kỹ thuật : Chỉ dành cho các thành viên trong danh sách đã đăng ký với Ban tổ chức gồm: Trưởng đoàn, HLV, SSV (bác sĩ), phiên dịch (nếu có) và vận động viên dự bị; đội bóng không chấp hành các qui định về khu vực kỹ thuật, căn cứ vào tình tiết sự việc, ban tổ chức sẽ có hình thức xử lý phù hợp (từ xử lý thua trận đến không cho tham dự giải).

5/ Dự lễ khai mạc : Các đội bóng phải cử tối thiểu 11 vận động viên dự lễ khai mạc, mặc trang phục BTC cấp, chân mang giày. Các trường hợp đi trễ, về trước khi lễ khai mạc kết thúc và các trường hợp không chấp hành qui định về trang phục, xem như không tham dự lễ khai mạc.

6/ Dự lễ bế mạc : Đội bóng và các cá nhân đạt giải, khi tham dự lễ bế mạc phải mặc trang phục chỉnh tề (trang phục BTC cấp), chân mang giày. Nếu không chấp hành qui định về trang phục Ban tổ chức sẽ không trao giải thưởng, tiền thưởng sẽ được sung vào quỹ của Liên đoàn bóng đá Bình Dương, để tổ chức các giải bóng đá khác.

7/ Chỉ có trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi về BTC tùy theo tình huống và thời gian mà khiếu nại cho hợp lý (lệ phí khiếu nại 2.000.000đ và các chi phí xác minh liên quan).

8/ Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, các đội tham dự giải có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh theo điều lệ. Chỉ có BTC mới có quyền thay đổi và bổ sung điều lệ khi xét thấy cần thiết và thông báo đến các đơn vị.

Nơi nhận:

- LĐBĐ VN;
- Sở VH-TT-DL BD;
- Các Sở, ban ngành liên quan ;
- Các đội bóng tham dự;
- Lưu : TC

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Thành